
sþ. 470. Fyrirspurn [241. mál]
til iðnaðarráðherra um opinber innkaup á innlendum iðnaðarvörum.

Frá Hjörleifi Guttormssyni.

Til hvaða aðgerða hefur ríkisstjórnin gripið til að stuðla að opinberum innkaupum á
innlendum iðnaðarvörum eftir að samstarfsnefnd um opinber innkaup var lögð niður
haustið 1983?


